

## NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

**Giữ gìn và phát huy các giá trị đạo đức truyền thống**

trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường,  
giao lưu văn hóa và hội nhập quốc tế

**NANG HỮU TOAN<sup>(\*)</sup>**

Chúng ta đều biết, hơn 100 năm trước, khi nói về sự hình thành quan niệm nào đó trong đời sống xã hội, trong một tác phẩm nổi tiếng – *Chợng Nuyrinh*, Ph.Ăngghen đã viết: “Con người, dưới giai cấp hay không thì giai cấp, rút cuộc nếu rút ra những quan niệm nào đó của mình từ những quan hệ thực tiễn năng lực của xã hội và trí tuệ của mình, tức là từ những quan hệ kinh tế trong đời sống của xã hội xuất phát và trao đổi”. Và “xét cho đến cùng, mỗi học thuyết về đạo đức nào coi từ trước đến nay đều là sản phẩm của tình hình kinh tế của xã hội lúc bấy giờ<sup>(1)</sup>”. Theo quan niệm này của Ph.Ăngghen, chúng ta có thể nói, ảnh hưởng của những biến đổi diễn ra trong đời sống kinh tế - xã hội nói với sự hình thành các quan niệm nào đó, các giá trị nào đó là rất yếu. Do vậy, trong công việc mỗi một nhà nước theo hình thức xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay, việc chúng ta chuyển đổi mô hình kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang mô hình kinh tế thị trường và cùng với nó là chuyển đổi môi trường, giao lưu và tiếp biến văn hóa, tích cực chuyển đổi nhập kinh tế quốc tế sẽ chuyển đổi các giá trị nào đó là nhiều hơn thế rất nhiều.

Thật vậy, nền kinh tế thị trường với sự phát triển mạnh mẽ của nó cái theo hướng tích cực là tiêu cực, nên đời sống kinh tế - xã hội nước ta

đã khiến cho nhiều giá trị nào đó truyền thống và nếp sống văn hóa văn minh nào đó biến đổi không ngừng. Bên cạnh sự xuất hiện những giá trị nào đó mới, nếp sống văn hóa mới, lành mạnh, phù hợp với quá trình phát triển kinh tế thị trường đã có những giá trị nào đó truyền thống, nếp sống văn hóa truyền thống tốt đẹp bị xâm hại và có nguy cơ bị mai một đi. Trên thực tế ở nhiều nơi, nhất là ở các thành phố lớn, các giá trị nào đó truyền thống, nếp sống văn hóa truyền thống và những thuần phong mỹ tục vốn có của dân tộc ta đang bị lấn át bởi những thói quen nào đó ngoài lề, những quan hệ hàng hóa, thị trường, lối nhàn và bởi những lối sống lai căng, kệch cỡm, xa lạ, thiếu văn hóa. Trong đời sống xã hội nước ta, đã xuất hiện ngay cả nhiều những biểu hiện coi nhẹ các giá trị nào đó truyền thống, nếp sống văn hóa truyền thống, chạy theo lối sống và những thói quen không lành mạnh. Cùng với nó là sự bùng nổ của lối sống ngoài lề, sinh hoạt ngoài lề, coi thường các giá trị nào đó truyền thống và văn hóa dân tộc, chạy theo lối sống thực dụng, cái nhân và kỹ năng gây hại không nhỏ đến thuần phong mỹ tục của dân tộc. “Không ít trường hợp vì năng tiến và danh lợi mà chà đạp lên tình nghĩa gia đình, quan hệ thầy trò, hàng xóm, nghề nghiệp. Bùn lầy và tham nhũng phát triển. Mà tuy, mai danh và các tệ nạn xã hội khác gia tăng. Nạn ma túy và nạn khai thác biển. Nhiều hủ tục cũ và môi trường...”  
Nghiêm trọng hơn là sự suy thoái về đạo đức, lối sống ở một bộ phận không nhỏ của bộ phận

<sup>(\*)</sup> PGS.TS., Phó Tổng biên tập Tạp chí Triết học.

<sup>(1)</sup> C.Mác và Ph.Ăngghen. *Toán tập*, t.20. Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1994, tr.136,137.

viên, trong đó có cái cần bổ ích cho quê hương”<sup>(2)</sup>.

Trước thời trang nội *văn nữ giới gìn vai phát huy các giá trị nào nữ giới truyền thống, hôn bao giờ hết, nang tròn nên nữ biết cấp bách vai hết sức cần thiết.*

Nhân thời một cách sâu sắc tâm quan trọng, ý nghĩa to lớn và tinh bột thiết của việc giới gìn và phát huy các giá trị nào nữ giới truyền thống của dân tộc trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường, giao lưu văn hóa và hội nhập kinh tế quốc tế ở nước ta hiện nay, tại Nữ hội nữ biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nang ta nữ khẳng định: “Trong nhiều kiến kinh tế thị trường và môi trường giao lưu quốc tế phải nữ biết quan tâm giới gìn và nâng cao bản sắc văn hóa dân tộc, kế thừa và phát huy truyền thống nào nữ giới, tập quán tốt đẹp và lòng tự hào dân tộc. Tiếp thu tinh hoa của các dân tộc trên thế giới, làm giàu nếp thêm nên văn hóa Việt Nam; nêu tranh chống sự xâm nhập của các loại văn hóa nào nữ giới, những khuynh hướng suy thoái, lai căng, mất gốc. Khắc phục tâm lý sung bái nông tiến, bất chấp nào lý coi thường các giá trị nhân văn”<sup>(3)</sup>. Sau nội tại Nữ hội nữ biểu toàn quốc lần thứ IX, Nang ta nữ rõ ràng, mỗi hoạt động văn hóa phải “nhằm xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện về chính trị, tổ quốc, trí tuệ nào nữ giới, thể chất, năng lực sáng tạo, chủ nghĩa công nông, lòng nhân ái, khoan dung, tôn trọng nghĩa tình, lối sống có văn hóa, quan hệ hài hòa trong gia đình, công nông và xã hội. Văn hóa trở thành nhân tố thúc đẩy con người tiến hoàn thiện nhân cách, kế thừa truyền thống cách mạng của dân tộc, phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”<sup>(4)</sup>. Nhờ vậy, việc khẳng định tiếp tục phát triển một cách sâu rộng và nâng cao hơn nữa chất lượng nền văn hóa Việt Nam tiến tiến, nâng cao bản sắc dân tộc, góp kết một cách chặt chẽ và đồng bộ hơn với phát triển kinh tế - xã hội, làm cho văn hóa thấm sâu

vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội. Tại Nữ hội nữ biểu toàn quốc lần thứ X, Nang ta nữ nhân mệnh chủ trương “xây dựng và hoàn thiện giá trị, nhân cách con người Việt Nam, bảo vệ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế và nhất là cần phải “bổ dưỡng các giá trị văn hóa trong thanh niên, học sinh, sinh viên, nữ biết lý tưởng sống, lối sống, năng lực trí tuệ nào nữ giới và bản lĩnh văn hóa con người Việt Nam”<sup>(5)</sup>.

Nhờ vậy, *nữ giới gìn vai phát huy các giá trị nào nữ giới truyền thống của dân tộc*, một mặt, chúng ta cần xác định rõ phải kế thừa, giới gìn và phát huy những yếu tố nào, giá trị nào; phải phân, gạt bỏ những yếu tố nào, giá trị trong hệ giá trị nào nữ giới truyền thống mà dân tộc Việt Nam ta nữ tạo nên trong suốt tiến trình lịch sử dân tộc. Mặt khác, chúng ta cần phải xác định rõ cần tiếp thu, cải biến những yếu tố nào, giá trị nào trong các giá trị nào nữ giới và quy tắc ứng xử nào nữ giới trong quá trình hình thành và phát triển kinh tế thị trường, giao lưu văn hóa và hội nhập kinh tế quốc tế. Cần phải xây dựng nội dung của mỗi nội dung xây dựng nội dung một hệ giá trị nào nữ giới Việt Nam mỗi thế hệ trong sáng, lành mạnh, giàu tính dân tộc và hiện đại, mang niềm tin nhân nào, nhân văn, phù hợp với những nội dung của quá trình xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường nông hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay, với sự mở cửa, giao lưu và tiếp biến văn hóa, chủ nghĩa và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế mà Nang ta nữ nhiều lần khẳng định.

Với tổ cách là yếu tố cấu thành hệ thống các giá trị tinh thần của đời sống xã hội, *giá trị nào nữ giới* nội dung xác định là *những chuẩn mực, những khuôn mẫu lý tưởng, những quy tắc ứng xử giới vai trò nào nữ giới và chuẩn hóa hành vi, nhân cách của con người*. Trong tiến trình phát triển lịch sử của xã hội loài người, hệ thống giá trị tinh thần của đời sống xã hội nội dung, các giá trị nào nữ giới nội dung luôn nội dung xác định là *yếu tố cấu thành diện mạo của một thời đại, một xã hội, một dân tộc, một nền văn hóa và của nhân*

<sup>(2)</sup> Nang Công sản Việt Nam. *Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII*. Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998, tr.46-47.

<sup>(3)</sup> Nang Công sản Việt Nam. *Văn kiện Nữ hội nữ biểu toàn quốc lần thứ VIII*. Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr.111

<sup>(4)</sup> Nang Công sản Việt Nam. *Văn kiện Nữ hội nữ biểu toàn quốc lần thứ IX*. Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr.114

<sup>(5)</sup> Nang Công sản Việt Nam. *Văn kiện Nữ hội nữ biểu toàn quốc lần thứ X*. Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006, tr.106.

*cách con người.*

Các giải trừ nào nào trực tuyến thông minh dân tộc ta coi trọng trong suốt chiều dài lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Nhà triết học Bo-phân cốt lõi trong các giải trừ trực tuyến thông minh Việt Nam. Các giải trừ nào nào trực tuyến thông minh và lao động quyết và lao động sôi nổi của dân tộc ta trong suốt quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước, giao lưu và tiếp biến văn hóa, lao động toại cập bản địa dựng nên bản sắc dân tộc, bản lĩnh và nhân cách con người Việt Nam. Các giải trừ nào nào trực tuyến thông minh nên bản sắc dân tộc, bản lĩnh và nhân cách con người Việt Nam là "long yêu nước nồng nàn, ý chí trời đồng dân tộc, tinh thần ngoan cố, ý thức công nông giải trừ cải cách – gia đình – làng xã – Tổ quốc; long nhân ái, khoan dung trọng nghĩa tình, nào lý nào tính cần cù sáng tạo trong lao động; sức tinh thần trong ông xã tính giản dị trong lối sống..."<sup>(6)</sup>

Trong hệ giải trừ nào nào trực tuyến thông minh, long yêu nước nồng nàn là giải trừ cao nhất, là tổ tông và tinh thần lớn nhất của dân tộc ta. Yêu nước với mỗi người Việt Nam là nhất lõi ích của nhất nước, dân tộc và nhân dân trên hết, là niềm lo xây dựng đất nước, đấu tranh không khoan nhượng chống ngoại xâm, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, mang lại tự do và hạnh phúc cho mỗi người. Yêu nước là tiêu chuẩn tối cao nhất của nhân, nhân giải trừ nhiều chuẩn mực hạnh phúc, nhân cách con người Việt Nam. Long yêu nước bao giờ cũng là những lời tinh thần to lớn, coi sức của vui mừng mỗi con người Việt Nam chúng ta trong công cuộc đấu tranh giành nước lập dân tộc, bảo vệ vững chắc nền nước lập và xây dựng đất nước ngay một phần vinh, tột đỉnh. Yêu nước với mỗi người Việt Nam ta bao giờ cũng gắn liền với lòng thông yêu, quy trọng con người. Nào làm người của mỗi người Việt Nam ta trước hết là yêu nước, dám xả thân vì nước, chống lại mọi ách nô hóa áp bức, bất công, ném lại cuộc sống tột do, hạnh phúc cho nhân dân lao động. Nói với mỗi người Việt Nam chúng ta, yêu người, quy trọng hiện tại, coi con người là vốn quý nhất, nhất niềm tin ở sức mạnh con người là một nội dung căn bản của quan hệ nào nào

giữa người với người trong mỗi gia đình, đồng đội, làng xã nên cái công nông dân tộc. Lòng thông yêu, quy trọng con người trực tuyến thông minh của mỗi người Việt Nam chúng ta luôn mang nội dung hiện thực tích cực. Với tình thông yêu, quy trọng con người, mỗi chúng ta đều sáng tạo và kiến quyết đấu tranh với cái ác, cái bất công, phi lý chống công quyền, bảo lực, chống kẻ thù dân tộc, song cũng là luôn chứa đựng lòng vì tha, nhân ái, tính nhân ái, bao dung, trọng nghĩa tình, nào lý Tình thông yêu, quy trọng con người ở mỗi người Việt Nam và trong cái công nông dân tộc Việt Nam luôn là chất keo gắn bó đoàn kết mỗi người vào khối đại đoàn kết dân tộc và biến khối đại đoàn kết này thành sức mạnh công nông trong sự nghiệp đấu tranh dựng nước và giữ nước, xây dựng nên hòa bình và tình hữu nghị giữa các dân tộc.

Tình thần yêu nước, long thông yêu, quy trọng con người nội coi thể nội, là giải trừ nền tảng của các giải trừ nào nào – tinh thần trực tuyến thông minh Việt Nam. Nội con lao động của chúng ta anh hùng cách mạng, tinh thần ngoan cố, ý thức công nông, nào lý và lối sống lành mạnh, thủy chung, trong sáng... của dân tộc Việt Nam ta. Các giải trừ trực tuyến thông minh, bền vững này của dân tộc ta là nền tảng và sức mạnh tinh thần to lớn nên nhân dân ta xây dựng một xã hội phát triển, tiến bộ "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và minh".

Với tổ cách là một hình thái ý thức xã hội cũng như mỗi hình thái ý thức xã hội khác, nào nào phân biệt tồn tại xã hội và thay đổi tùy theo sự thay đổi của tồn tại xã hội. Khi nói về sự vận động của các giải trừ nào nào trong lịch sử nhân loại, Ph.Ăngghen cho rằng, trong lĩnh vực này cũng không thể coi "những chân lý tuyệt đối cuối cùng", từ thời nào nay sang thời nào khác, mỗi giải trừ nào nào nếu coi sự thay đổi trong nội dung tinh thần của xã hội, nên những thay đổi trong hệ thống các giải trừ nào nào. Theo nội việc chuyển đổi các giải trừ nào nào trong nền kinh tế thị trường là tất yếu. Song, nếu nội không coi nghĩa là trong nền kinh tế thị trường, mỗi quan niệm nào nào nếu bỏ lại nhau, mỗi giải trừ nào nào nếu lập tức thay đổi. Với tính nào lập và ổn định tổng thể của chúng, với các quy luật phát triển nội tại của chúng, cũng nhờ ảnh hưởng và sự tiếp nối qua lại của chúng với các hình thái ý thức xã hội khác, với các giải trừ tinh thần khác,

<sup>(6)</sup> Nang Hữu Toàn. Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII. NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998, tr.56

các giải trừ nào nôm truyền thống Việt Nam với sức sống mãnh liệt nôm trải nghiệm trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, không những nôm bảo tồn, mà còn phát triển hơn với một nội dung mới trong nền kinh tế thị trường như hình ảnh xã hội chủ nghĩa.

Dân tộc Việt Nam ta vốn là một dân tộc coi truyền thống trọng nào nôm, do vậy, chủ nghĩa yêu nôm, lòng nhân ái, tinh thần đoàn kết, ý thức công nông... với tổ cách là các giải trừ nào nôm truyền thống, bền vững luôn nôm dân tộc Việt Nam ta trải qua, bảo vệ gìn giữ và phát huy. Các giải trừ nào nôm ấy không chỉ là chất keo kết dân tộc ta thành một khối thống nhất, tạo ra sức sống bền vững, mà còn làm nên nét đẹp của các quan hệ người - người, làm nên những thuận phong, mỹ tục của người Việt Nam.

Ý thức một cách sâu sắc vị trí nền tảng, vai trò to lớn của các giải trừ nào nôm ấy với sức sống bền vững của dân tộc, nên với sự phát triển và hoàn thiện nhận thức của con người Việt Nam hiện nay, khi nào ra những lo ngại phát triển kinh tế thị trường như hình ảnh xã hội chủ nghĩa và chủ nghĩa môi trường, giao lưu và tiếp biến văn hóa, chủ nghĩa và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế. Nên ta nên coi việc *giữ gìn và phát huy các giải trừ nào nôm truyền thống Việt Nam là vấn đề có ý nghĩa cấp thiết, là nhiệm vụ quan trọng của toàn Đảng, toàn dân nhằm phát triển con người toàn diện, xây dựng một xã hội công bằng, nhân ái, thiết lập quan hệ thân ái giữa người với người, giữa con người với con người trong sản xuất và trong đời sống như một nền tảng gặp gỡ hiệu quả kinh tế - xã hội.*

Phát triển kinh tế thị trường như hình ảnh xã hội chủ nghĩa, môi trường, giao lưu và tiếp biến văn hóa, chủ nghĩa và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế không chỉ là xu thế khách quan, mà còn là một trong những nền tảng chủ yếu nên nên nôm ta nhanh chóng thoát khỏi tình trạng của một nôm kém phát triển, tiến kịp các nôm phát triển trong khu vực và trên phạm vi thế giới, nên nên ta nên con nôm phát triển bền vững – phát triển trên cơ sở kết hợp hai nền kinh tế với văn hóa, với tiến bộ và công bằng xã hội. Vì mục tiêu này vì sự phát triển bền vững, chúng ta cần phải coi trọng tính toàn, lựa chọn, chắt lọc những cái hay vì lợi ích kinh tế trước mắt mà bỏ qua những

chủ đạo về văn hóa, các giải trừ nào nôm truyền thống vốn coi nên chủ nghĩa hội nhập và coi nôm sức sống phát triển bền vững, việc du nhập văn hóa và tiếp thu cái mới, tiếp thu và cải biến các giải trừ nào nôm mới là cần thiết, thậm chí là hết sức cần thiết. Song, sẽ sai lầm và thậm chí là hết sức sai lầm nếu trong quá trình này chúng ta vô tình bỏ qua nguồn dân tộc, nên mất bản sắc văn hóa dân tộc, thiếu ý thức gìn giữ và phát huy các giải trừ nào nôm truyền thống. Bởi “phát triển tách rời khỏi cơ sở dân tộc thì nhất định sẽ làm vào nguy cơ tha hóa”. Nên vào kinh tế thị trường, môi trường, giao lưu văn hóa và hội nhập kinh tế quốc tế nên nên nên công nghiệp hóa, hiện đại hóa nên nên nên mà xã hội, làm quên những giải trừ truyền thống nói chung, giải trừ nào nôm truyền thống nói riêng, sẽ làm mất bản sắc dân tộc và trở thành “cái bóng mờ” của dân tộc khác. Chính vì vậy, trong quá trình phát triển kinh tế thị trường như hình ảnh xã hội chủ nghĩa, môi trường, giao lưu và tiếp biến văn hóa, chủ nghĩa và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế chúng ta không thể không nên nên nguy cơ nên nên nhất là các hệ thống giải trừ và tiêu chuẩn, sự suy kiệt tiềm năng sáng tạo của nền văn hóa dân tộc – nhận thức không thể thiếu nên với sự trở lại của một dân tộc, một quốc gia.

*Giữ gìn và phát huy các giải trừ nào nôm truyền thống trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường như hình ảnh xã hội chủ nghĩa, môi trường, giao lưu và tiếp biến văn hóa, chủ nghĩa và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế nên nên nên chúng ta phải coi cách nhìn nhận, thậm chí khách quan và khoa học không chỉ nên với các giải trừ nào nôm truyền thống ấy, mà còn nên với những giải trừ nào nôm mới nảy sinh nên nên kết quả và phát huy những giải trừ tốt đẹp, và chọn lọc và tiếp thu những giải trừ mới phù hợp với dân tộc và con người Việt Nam nhằm xây dựng một hệ giải trừ nào nôm mới, tiến bộ nên nên khác, phải biết kết hợp các giải trừ nào nôm truyền thống với các giải trừ nào nôm hiện nay, phải xuất phát từ cái truyền thống nên nên nên cái hiện nay, tạo ra hệ giải trừ nào nôm mới, tiến bộ nên nên các giải trừ nào nôm truyền thống.* Cũng nhớ mỗi giải trừ tinh thần khác trong đời sống xã hội, giải trừ nào nôm là cái nên nên tính chuẩn mực, tính ổn định, bền vững, lại nên nên tính mềm dẻo, linh hoạt và luôn nên nên, biến đổi cùng với sự vận động, biến đổi của đời sống kinh tế - xã hội. Những giải trừ nào nôm truyền

thông của con người Việt Nam nhờ chuïng hóa yêu nước, lòng nhân ái, tinh thần đoàn kết, ý thức công nông, khoan dung, trọng tình nghĩa,... văn nghệ nước tiếp tục củng cố duy trì và phát huy trong xã hội Việt Nam hiện nay, trong quá trình phát triển kinh tế thị trường nền kinh tế xã hội chuïng hóa, môi trường giao lưu và tiếp biến văn hóa, chuïng hóa và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế nhờ sự nối tiếp truyền thống, sự kháng nền bản sắc, bản lĩnh của dân tộc Việt Nam, của con người và nền văn hóa Việt Nam. Cùng với nội dung theo tiến trình phát triển của nền kinh tế thị trường nền kinh tế xã hội chuïng hóa và sự hội nhập kinh tế quốc tế ngay càng sâu rộng nữa coi sự xuất hiện, thậm chí nữa coi sự hình thành của những giải pháp nào nước mới. Chính vì vậy, sẽ là phi khoa học, phản nhân văn nếu chúng ta chấp nhận quan niệm cho rằng khi chuyển sang kinh tế thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế thì cần phải gạt bỏ những giải pháp nào nước truyền thống hoặc này các giải pháp nào nước ấy xuống thối bại dưới trong hệ các giải pháp tinh thần của đời sống xã hội. Trong thời nay ngay nay, một hệ thống các giải pháp nào nước xã hội sẽ không thể phát triển theo hướng tiến bộ nếu phải nhân sách trên các giải pháp nào nước truyền thống và không hướng tới mục tiêu ngay càng nhân văn của con người, ngay càng phát triển và hoàn thiện nhân cách con người. Các giải pháp nào nước truyền thống, ngoài thời biết "gần nước không trong", gạt bỏ những gì nữa trở nên lỗi thời, không còn thích hợp với hoàn cảnh mới, cách tận các giải pháp nào nước thì việc giữ gìn và phát huy các giải pháp nào nước truyền thống mới trở thành nguồn lực mới sinh cho sự phát triển lâu bền của dân tộc ta, nhất nước ta cần trong hiện tại lẫn tương lai.

Nhận thức rõ nhiều nội dung ta nên nhiều lần kháng nền việc xây dựng tổ quốc, nào nước, lối sống lành mạnh trong xã hội, trước hết là trong các tổ chức. Nên và bỏ mấy nhà nước, trong

các hoàn cảnh chung và trong từng gia đình, tạo ra nước sự chuyển biến mạnh mẽ về tổ quốc, nào nước, lối sống – một lĩnh vực then chốt trong đời sống văn hóa của dân tộc – là một nhiệm vụ trọng tâm. Xây dựng và phát triển kinh tế phải nhằm mục tiêu văn hóa, vì xã hội công bằng, dân chủ và minh, con người phát triển toàn diện. Do vậy, phong hướng chung của việc giữ gìn và phát huy các giải pháp nào nước truyền thống ở nước ta hiện nay là phát huy chuïng hóa yêu nước và truyền thống này đoàn kết dân tộc, ý chí từ lúc từ công và lòng từ hào dân tộc, "lấy mục tiêu công bằng, dân chủ và minh làm niềm tin tưởng nông" (7); xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiến tiến, nào nữa bản sắc dân tộc trên cơ sở bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa dân tộc, thuận phong mỹ tục của các dân tộc, tiếp thu tinh hoa và góp phần làm phong phú thêm nền văn hóa nhân loại, đấu tranh chống lại sự xâm nhập của văn hóa nước hại, làm cho văn hóa thêm sâu và toàn bộ đời sống và hoạt động xã hội, và từng người, từng gia đình, từng tập thể và các công nông dân tộc. Theo nội dung giữ gìn và phát huy các giải pháp nào nước truyền thống trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường nền kinh tế xã hội chuïng hóa, môi trường, giao lưu và tiếp biến văn hóa, chuïng hóa và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế phải hướng tới mục tiêu "hoàn thiện giải pháp mới của con người Việt Nam", phát triển con người Việt Nam về trí tuệ bản lĩnh nào nước, tâm hồn, tình cảm, lối sống, nhân cách, hướng con người tới những giải pháp chân - thiện - mỹ xây dựng "bản lĩnh văn hóa của con người Việt Nam", tạo ra những con người có tinh thần yêu nước, có ý thức công nông, lòng nhân ái, khoan dung, toàn trọng tình nghĩa, có ý thức từ công dân tộc, toàn tâm, toàn ý phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và minh.

(7) Nên Công sản Việt Nam. Văn kiện Hội nghị biểu toàn quốc lần thứ X. Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006, tr.116